
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 20/2564 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 

และการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams 
_____________________ 

 
ผู้มาประชุม (ในห้องประชุม)  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา    อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ   รองอธิการบดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี     รองอธิการบดี  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย    รองอธิการบดี 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์   รองอธิการบดี  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนส าราญ   คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

กิจการพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์ 
        แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
8. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล    คณบดีคณะวิศวกรรมและ  

อุตสาหกรรมเกษตร   
9. อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช    คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
11. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร บุญมาก    คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
13. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ  

ทรัพยากรทางน  า  
14. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สริิประเสริฐศิลป์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร  
15. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 
16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย   คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล  คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง   คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
21. อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว     รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์   ผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริม  

วิชาการการเกษตร 
23. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

แทนผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนา   
วิชาการ 

24. นางอริศรา สิงห์ปัน      ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
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25. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง   รองอธิการบดี   
กรรมการและเลขานุการ  

26. นางประนอม จันทรังษี     ผู้อ านวยการกองกลาง  
ผู้ช่วยเลขานุการ  

27. นางพัชรี ค ารินทร์      หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้มาประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams 
1. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข     คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  

เฉลิมพระเกียรติ 
2. อาจารย์ ดร.บญุศิลป์ จติตะประพันธ์    คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว   ประธานสภาพนักงาน   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ในห้องประชุม) 
1. อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง     ผู้ช่วยอธิการบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล   ผู้ช่วยอธิการบดี  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ   ผู้ช่วยอธิการบดี 
5. นายประศาสน์ ก้องสมุทร     ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน 
6. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์      ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
7. นายธนภัทร ปัญญาวงค ์     ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
8. นางสาวนีร เรียนกุนา      ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 
1. นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบันทึกเสียง 
นายเสกสรรค์ สอนยศ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 
นายพันธมิตร ใจรินทร์      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น. 
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม                                               
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

  - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
  ครั้งที่ 19/๒๕๖4 เมื่อวันที ่27 ตุลาคม  ๒๕๖4 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง  
 

3.1 ติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

1. การขอรับจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 3 ให้แก่บุคลากรด่านหน้า บุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงาน  
    และคณะใกล้เคียงโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากโรงพยาบาลสันทราย 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 27 
ตุลาคม 2564 ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางเพ่ิมเติมในการขอรับจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 3 ให้แก่บุคลากร                           
ด่านหน้า บุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงาน และคณะใกล้เคียงโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากโรงพยาบาล                              
สันทราย เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) และกองพัฒนานักศึกษา 
น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือทราบและ
พิจารณาต่อไป             

 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้รายงานการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) เข็มที่ 3 ส าหรับบุคลากรกลุ่มดังกล่าว ดังนี  

1. ผู้ที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่  3 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสนาม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และปฏิบัติงานในคณะที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เป็นชนิดซิโนแวค 

2. วัคซีนเข็มที่ 3 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า  โดยมหาวิทยาลัยได้รับโควตาจากอ าเภอสันทราย 
จ านวนทั งสิ น 172 ราย แต่มีประสงค์รับการฉีดวัคซีน จ านวน 131 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี  

    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  
    - ได้รับโควตา จ านวน 108 ราย แต่มีผู้ประสงค์รับการฉีดวัคซีน จ านวน 98 ราย 
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  
    - ได้รับโควตา จ านวน 64 ราย แต่มีผู้ประสงค์รับการฉีดวัคซีน จ านวน 33 ราย 
 

ทั งนี  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) ได้รายงานข้อมูล
เพ่ิมเติม ดังนี  
  1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 100% ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย 
พนักงานท าความสะอาด 
  2. กลุ่มท่ีอยู่ระหว่างการส ารวจข้อมูลและสรุปผล ได้แก่ ผู้รับเหมา ผู้ที่พักอยู่ในบ้านพักบุคลากร 
  3. การส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565                         
มีนักศึกษาตอบแบบส ารวจประมาณ 1,000 คน  
  4. มีแผนจัดท า Big Cleaning Day เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากร  
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  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี  
1. ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอความร่วมมือและก าชับให้นักศึกษาท าแบบส ารวจ                              

การฉีดวัคซีนก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2564) 
และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบในการประชุมครั งต่อไป 

2. ให้กองการเจ้าหน้าที่สรุปผลจ านวนบุคลากรทั งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับวัคซีน
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมครั งต่อไป  

3. ให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร ด าเนินการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรและนักศึกษาที่ติดเชื อ ไวรัส                            
โคโรน่า 2019 (COVID-19) เช่น จ านวน สังกัดหน่วยงาน ข้อมูลไทม์ไลน์ ผลการรักษา เป็นต้น เพ่ือสร้าง                         
ความเข้าใจรวมถึงสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องให้ทุกหน่วยงานทราบ 

 

3.2  การเข้าหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 27 
ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาแนวทางการเปิดเรียน ก าหนดการรายงานตัว และมาตรการป้องกันนักศึกษาและ
ผู้ปกครองที่มาจากจังหวัดเข้มงวดสูงสุด 23 จังหวัด โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี  

1. เห็นชอบแนวทางการเปิดเรียน ก าหนดการรายงานตัว และมาตรการป้องกันนักศึกษาและ
ผู้ปกครองที่มาจากจังหวัดเข้มงวดสูงสุด 23 จังหวัด ส าหรับนักศึกษาปีที่ 1 ตามท่ีเสนอ 

2. ส าหรับนักศึกษาปีที่ 2-4 และระดับบัณฑิตศึกษา ให้แต่ละคณะ-วิทยาลัย พิจารณาก าหนด
แนวทางการเรียนการสอนทั งในรูปแบบ Online และ Onsite ตามความเหมาะสม บริหารจัดการให้มี                                                                             
ความยืดหยุ่น และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื อฯ อย่างเข้มงวด 

3. มอบให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์                         
สินณรงค์) และกองพัฒนานักศึกษา น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ และสรุปผลเสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป        

 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังคงมีการแพร่ระบาดเพ่ิมสูงขึ น
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มาตรการป้องกันและรองรับเรื่องการเข้าหอพักของนักศึกษาชั นปีที่ 1 และการจัดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน                                               
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการประชุม ครั งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2564 ได้หารือร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี  

1. ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดท าประกาศแจ้งการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
(Online) จนถึงกลางภาคการศึกษา (ประมาณเดือนมกราคม 2565) และหากคณะ/สาขาใดต้องจัดการเรียน                                   
การสอนแบบ Onsite ให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเตรียมมาตรการต่อไป 

2. กองพัฒนานักศึกษาจะด าเนินการส ารวจความสมัครใจของนักศึกษาชั นปีที่ 1 ทุกคน โดยการ
ส่ง SMS ในการสอบถามย  าเตือนอีกครั งว่ามีความสมัครใจมารายงานตัวเข้าหอพักตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด
หรือไม่ ทั งนี  หากไม่สมัครใจให้ระบุเหตุผลก ากับ เช่น ผู้ปกครองไม่เห็นชอบ รอฉีดวัคซีน หรือยังไม่ได้รับวัคซีน 
หรือหากสมัครใจจะมีข้อก าหนดว่าหากนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั ง 2 เข็ม ไม่ต้องกักตัว หากฉีดวัคซีน 
จ านวน 1 เข็ม ให้รอฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็มก่อน และหากยังไม่ได้ฉีดต้องกักตัวตามมาตรการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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3. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่อยู่ในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีน                                    
ณ โรงพยายาลหรือจุดฉีดวัคซีนในพื นที่ ด้วยวัคซีนสูตรใหม่ คือ เข็มที่ ๑ : Astrazeneca และ เข็มที่ 2 : Pfizer 
โดยน าบัตรนักศึกษา หรือเอกสารลงทะเบียนยืนยันสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเข้ารับวัคซีน 

4. ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง
ของสถานการณ์ เพ่ือป้องกันการเผยแพร่ข่าวสารที่ผิดพลาด 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดท าประกาศแจ้งการเรียน                            
การสอนแบบออนไลน์ (Online) จนถึงกลางภาคการศึกษาที่ 2/2564  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.1 ด้านวิชาการและการเรียนการสอน 
 

1) การขอเปิดรายวิชาใหม่ 10302000 โลกน่าอยู่ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ (โลกน่าอยู่ Ecotopia) หลักสูตร                                      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 3 (3-0-6) หน่วยกิต นั น 

 

คณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุม ครั งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2564 และคณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 พิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม
ด้วยแล้ว 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ 10302000 โลกน่าอยู่ 
สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการ                                                 
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 

 

2) พิจารณาการขอขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจากสถานการณ์ 
    การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
    สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม  
    จ านวน 2 คน) 
 

ตามที่คณะกรรมการและมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มี
ต่อนักศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน จึงมีมติให้ขยายเวลา
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับ ส าหรับนักศึกษาที่มีระยะเวลา
การศึกษาครบตามที่ก าหนดในปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                                          
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา ประกอบกับ คณะกรรมการมาตรฐาน
อุดมศึกษา ในการประชุม ครั งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้เห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลา
การส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยการขยายเวลาระยะเวลาออกไปอีกครั งละ                                
1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา นั น 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงได้เสนอขอขยายเวลาการศึกษาให้กับ
นักศึกษาอันเนื่องมาจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  จ านวน 2 คน ที่มีความประสงค์                                     
ขอขยายเวลาการศึกษา ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา เนื่องจากนักศึกษา ทั ง 2 คน มีพื นที่เก็บข้อมูลการท า
วิทยานิพนธ์อยู่ต่างจังหวัดรวมถึงในเขตพื นที่กรุงเทพมหานคร จึงส่งผลให้เก็บข้อมูลล่าช้ากว่าก าหนด                                          
โดยมีรายละเอียด ดังนี  

 

ชื่อ-สกุล เหตุผลความจ าเป็น 
1. นางสาวกันย์วิสา วีระกุล 
รหัส 5419103502 
การด าเนินงาน :  
ส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว 
พื้นที่เก็บข้อมูล การท าวิทยานิพนธ์ 
อยู่ต่างจังหวัดรวมถึงในเขตพื นที่
กรุงเทพมหานคร  

นักศึกษามีสถานะทางการเงินที่ขัดข้อง จึงจ าเป็นต้องหารายได้เพื่อส่งเสียค่าเทอม
ด้วยตนเองทั งภาระค่าใช้จ่ายหนี สินจากการหาอุปกรณ์ทางการเรียน เป็นเหตุ                               
ต้องรักษาสภาพระยะเวลา 2 ปี ทั งนี  นักศึกษาได้เข้าสอบและส่งงานกับอาจารย์                            
ที่ปรึกษาและมีการแก้ไข โดยอาจารย์ได้มอบหมายให้แก้ไขและหาข้อมูลเพิ่ม                                          
จึงท าให้เกิดความล่าช้า ทั งสถานการณ์ COVID -19 ท าให้เกิดการขัดข้องต่อการ
ติดต่อ นักศึกษาจ าเป็นต้องไปต่างจังหวัดเพื่อหาข้อมูลที่ได้รับมอบหมายให้แก้ไข 
และหารายได้เพื่อใช้ในการศึกษา จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการจบ
การศึกษา 

2. นางสาวจันทร์จิรา อินหว่าง 
รหัส 5419103506 
การด า เนินงาน :  อยู่ ระหว่ า ง                                      
เก็บข้อมูล 
พื้นที่เก็บข้อมูล การท าวิทยานิพนธ์ 
อยู่ต่างจังหวัดรวมถึงในเขตพื นที่
กรุงเทพมหานคร 

นักศึกษามีความจ าเป็นต้องหารายได้ แต่เนื่องจากติดช่วงสถานการณ์ COVID -19 
นักศึกษาต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ท าให้ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกัน                            
การแพร่ระบาดชองโควิด-19 ท าให้นักศึกษาไม่สามารถท าการตรวจวิทยานิพนธ์
กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ไม่เสร็จตามก าหนดการ 
และประสบปัญหาทางด้านการเงิน 
แผนการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ ในการสอบช่วงวันที่ 14-27 มีนาคม 
2565 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ (เล่มเขียว) 4 
เมษายน 2565 

 
ขั้นตอนการด าเนินการของนักศึกษา 
1. นางสาวกันย์วิสา วีระกุล รหัส 5419103502 ได้ด าเนินการสอบ ท าเล่มวิทยานิพนธ์                           

(เล่มเขียว) กับทางที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
2. นางสาวจันทร์จิรา อินหว่าง รหัส 5419103506 มีแผนการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์

ในการสอบช่วงวันที่ 14-27 มีนาคม 2565 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ (เล่มเขียว) 4 
เมษายน 2565 
 

ตารางแผนการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

เดือน ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ ด าเนินการสอบ

วิทยานิพนธ์ 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
 
ทั งนี  ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
1. ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรสถาปัตยกรรม ครั งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 

2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
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2. คณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม ครั งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้หลักสูตรจัดท า 
schedule การด าเนินงานของนักศึกษาทั ง 2 ราย เช่น สอบวันไหน ส่งเล่มวันไหน และจะส าเร็จการศึกษาในรอบ
ไหน และให้เสนอเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

3. คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่ งแวดล้อม                                                  
ครั งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
  4. คณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 คน โดยขยายระยะเวลาให้ 1 ปีการศึกษา 
ตามท่ีเสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ                                          

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
1. เห็นชอบการเสนอขอขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจากสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                                               
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 คน ดังนี  

    1) นางสาวกันย์วิสา วีระกุล รหัส 5419103502  
    2) นางสาวจันทร์จิรา อินหว่าง รหัส 5419103506  
2. ให้ส านักบริหารฯ ด าเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดก่อนเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ 

และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี  
    ๒.๑ ตัดค าว่า “เล่มเขยีว” ออก 
    2.2 ปรับเหตุผลในการเสนอขอขยายเวลาการศึกษาให้เหมาะสม โดยให้เน้นเหตุผลเกี่ยวกับ

ความขัดข้องในการติดต่อประสานงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
 

4.2 ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
 

๑) พิจารณางบประมาณการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 2564 
 

      1. การจัดสรรงบประมาณการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 2564 
 

ตามที่คณะกรรมการด าเนินการจัดงานวันเกษตรแม่โจ้ 2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
ได้พิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณการจัดงานวันเกษตรแม่โจ้ 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบงบประมาณ                                  
การจัดงาน จ านวน 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ไปแล้วนั น ทั งนี  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บางฝ่ายได้เสนอขอปรับเพ่ิม และปรับลดงบประมาณ ตามรายละเอียด                           
ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
1.  เห็นชอบการ เสนอขอปรับงบประมาณการด า เนินงานวัน เกษตรแม่ โจ้  2 564                                      

จาก 2,050,000 บาท เป็น 2,136,000 บาท ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานพิจารณาแหล่งงบประมาณ
ด าเนินการต่อไป 
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2. เห็นชอบให้ปรับชื่องานทั งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี  
    - ชื่อภาษาไทย จาก “งานเกษตรแม่โจ้ 2564” เป็น “เกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564” 
    - ชื่อภาษาอังกฤษ มอบหมายให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรประสานกับศูนย์ภาษา เพ่ือพิจารณา 
      ก าหนดชื่อให้เหมาะสมต่อไป 
 

    ๒. พิจารณาการบริหารจัดการงบประมาณโครงการงานเกษตรแม่โจ้ตามศาสตร์พระราชา 
        เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

    ตามที่ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรได้เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิเคราะห์โครงการ
บริการวิชาการและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ จ านวน 89 โครงการ รวมเป็นเงินทั งสิ น 22,007,210 
บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งส านักวิจัยฯ ได้จัดส่งครงการให้กองแผนงานเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป นั น 

 

    และตามที่คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม 
ครั งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ได้แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) แผนงานพื นฐาน                        
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสนองงาน                                     
ตามพระราชด าริ วงเงิน 19,420,100 บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาท) เบื องต้นได้เสนอ
งบประมาณให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ ดังนี  

    - พิจารณากรอบวงเงิน จ านวน 11,113,100 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้ส านักวิจัยฯ บริหารจัดการเบื องต้นภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าว เพ่ือพิจารณาจัดสรรให้ส่วน
งานที่เก่ียวข้องภายในโครงการบริการวิชาการเพ่ือสนองงานตามพระราชด าริ 

 

     คณะผลิตกรรมการเกษตรซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการงานเกษตร                                      
แม่โจ้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ านวนเงิน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) จึงเสนอพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณโครงการดังกล่าว โดยขอตัดโอนงบประมาณ                                       
ไปบริหารจัดการที่ต้นสังกัด เพ่ือให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบ                                        
ในหลักการให้โครงการงานเกษตรแม่โจ้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปบริหารจัดการที่ต้นสังกัด 
และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอตัดโอนงบประมาณโครงการงานเกษตรแม่โจ้
ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปบริหารจัดการที่ต้นสังกัด ตามท่ีเสนอ  

 

๒) พิจารณาการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม 
    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2564  

 

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาด าเนินการ ดังนี  

1. ด้านการจัดหารายได้และกิจกรรมพิเศษ 
2. การด าเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
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3. พิจารณาการจัดโครงการ The Modern Agricultural Leadership Program รุ่นที่ ๓  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
และมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 4/2564 ตามท่ีเสนอ 

 

3) พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
    ประจ าปี 2565 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าปฏิทินก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2565                         
เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพ่ือถือปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติประจ าปีต่อไป ดังนี  

 

ครั้งที ่ วัน ที ่ เดือน ปี เวลา หมายเหตุ 
 ๑/๒๕65 พุธที่ 12 มกราคม 2565 ๐๙.๓๐ น.   
 ๒/๒๕65 พุธที่ 26 มกราคม 2565 ๐๙.๓๐ น.   
 ๓/๒๕65 พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ๐๙.๓๐ น. มีการประชุมครั งเดียว 
 ๔/๒๕65 พุธที่ 9 มีนาคม 2565 ๐๙.๓๐ น.  
 5/2565 พุธที่ 23 มีนาคม 2565 ๐๙.๓๐ น.  
 6/2565 พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ๐๙.๓๐ น. มีการประชุมครั งเดียว 
 7/๒๕65 พุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ๐๙.๓๐ น.  
 8/๒๕65 พุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ๐๙.๓๐ น.  
 9/2565 พุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ๐๙.๓๐ น.  
 10/๒๕65 พุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ๐๙.๓๐ น.  
 11/๒๕65 อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ๐๙.๓๐ น. 13 เป็นวันอาสาฬหบูชา 
 12/๒๕65 พุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ๐๙.๓๐ น.   
 13/๒๕65 พุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ๐๙.๓๐ น.   
 14/๒๕65 พุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ๐๙.๓๐ น.   
 15/๒๕65 พุธที่ 14 กันยายน 2565 ๐๙.๓๐ น.   
 16/๒๕65 พุธที่ 28 กันยายน 2565 ๐๙.๓๐ น.   
 17/๒๕65 พุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ๐๙.๓๐ น.   
 18/๒๕65 พุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ๐๙.๓๐ น.   
 19/2565 พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ๐๙.๓๐ น.   
 20/๒๕65 พุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ๐๙.๓๐ น.   
 21/๒๕65 พุธที่ 14 ธันวาคม 2565 09.30 น. มีการประชุมครั งเดียว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อทราบต่อไป 
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4.3 ด้านแผนและยุทธศาสตร์  
 

  1) รับทราบข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ตามที่ ส านั ก งานปลั ดกระทรวงการ อุดมศึ กษา  วิ ทยาศาสตร์  วิ จั ยและนวั ตกรรม                                            
ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลั ยแม่โจ้ พ.ศ. 2566-2570 เรียบร้อยแล้ว                                               
โดยส่วนงาน/หน่วยงานของท่านได้เสนอกิจกรรม/โครงการ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการรายปีภายใต้แผนดังกล่าว
ข้างต้นนั น  ในการนี  เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องจัดส่งข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2564 นั น ทั งนี  เพ่ือให้การจัดส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงได้                         
แจ้งเวียนทุกส่วนงานเพ่ือจัดท าข้อเสนอกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือวิเคราะห์และสรุปเป็นโครงการภาพรวมของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบ 6 กิจกรรม 
และ 14 โครงการย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี  
1. ข้อมูลในส่วนของ Flow Chart ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการด าเนินการ

ของแต่ละโครงการว่าสอดคล้องกับตัวชี วัด 8 ด้าน ของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม) ในด้านใด และตอบโจทย์อย่างไรบ้าง 

2. ควรพิจารณาก าหนดแผนระยะกลาง และระยะยาว ว่ามหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการจัด
โครงการในด้านใด เช่น การวิจัย การบริการวิชาการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตอบโจทย์เอกชน ชุมชน 
และเกษตรกรอย่างไร เป็นต้น 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
 1. รับทราบข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ 
 2. ให้กองแผนงานด าเนินการ ดังนี  
     2.1 ปรับแผนงานตามที่ส่วนงานเสนอ ก่อนจัดส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวไปยังส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  
 3. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ     

 

4.4 ด้านการเงินและงบประมาณ 
 

๑) รับทราบผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
    งวดปีบัญชี 2565 
 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้ทุกรอบปีบัญชีให้หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีหน่วยรับตรวจ                                      
จะแต่งตั งให้เป็นผู้สอบบัญชีต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก่อนเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เพ่ือให้ส านักงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี นั น 

 

 
 
 



- ๑๑ - 

  

มหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 ส านักงานสอบบัญชี 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบรายงานการเงิน และ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมทั งส่งส าเนาเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

ในการนี  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 8 ได้พิจารณาการเสนอรายชื่อเพ่ือเป็นผู้สอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบรายงานการเงิน และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปี
สิ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอ โดยผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในขอบเขตการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และรายละเอียดข้อเสนอของผู้สอบบัญชี และ
ตามประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ 
กรณ๊การตรวจสอบรายงานการเงิน โดยผู้สอบบัญชีที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ พ.ศ. 2563 ต่อไป                                         
ตามรายละเอียดทีเ่สนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล 
ทะเบียนเลขท่ี 8134 ส านักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส าหรับปีสิ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ต่อไป 

 

4.5 ด้านกฎหมาย 
 

๑) พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 1 ฉบับ 
 

    1. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตราการจ าหน่ายผลผลิต                              
        ทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

ตามที่คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร ในการประชุม ครั งที่  6/2564                       
เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตราการจ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยที่ประชุมแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการ
บริหารทรัพย์สิน พิจารณา 

 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ พื นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์                                                  
ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม ครั งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 และคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน                        
ในการประชุม ครั งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ                           
ตามท่ีเสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตรา                           
การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ                        
ความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม 

 

๒) ข้อสังเกตกรณีระเบียบกองทุนส่วนงาน 
 

ตามที่กองตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
ไปแล้วนั น โดยเดือนมิถุนายน 2564 ได้ก าหนดการเข้าตรวจสอบจ านวน 5 หน่วยงาน คือ คณะบริหารธุรกิจ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
วิทยาลัยนานาชาติ ทั งนี  จากการตรวจสอบกองทุนของส่วนงานพบว่าระเบียบกองทุนที่ ใช้ถือปฏิบัติ                                       
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี  



- ๑๒ - 

  

ข้อสังเกต 
 1. ที่มาของระเบียบกองทุนอ้างอิงจากพระราชบัญญัติและข้อบังคับฉบับเดิม โดยอ้างอิงจาก

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั งกองทุน         
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั งกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้แล้ว 

 2. ผู้ลงนามท้ายระเบียบมีความแตกต่างกัน ดังนี  
     2.1 นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม 

- กองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   - กองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน  

- กองทุนสนับสนุนงานวิชาการ  
    2.2 อธิการบดีเป็นผู้ลงนาม กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา  

 3. รอบเวลาในการจัดท าบัญชีแสดงการรับ – จ่ายเงินของกองทุนไม่สัมพันธ์กับการจัดท ารายงาน
การเงินของมหาวิทยาลัยตามปีงบประมาณ โดยระเบียบกองทุนก าหนดรอบเวลาเป็นปีปฏิทิน  

 

ความเห็นของกองตรวจสอบภายใน 
 1. ควรมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนการอ้างอิงที่มาของระเบียบกองทุนให้เป็นปัจจุบัน โดยให้อยู่

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั งกองทุน 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

 2. ผู้มีอ านาจลงนามท้ายระเบียบกองทุน ควรเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั งกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒  

3. ควรมีการปรับเปลี่ยนรอบเวลาในการจัดท าบัญชีแสดงการรับ – จ่ายเงินของกองทุนให้เป็น
ปีงบประมาณ เพ่ือประโยชน์ในการ Consolidate งบการเงินของมหาวิทยาลัย 
 

ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายในให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันมีกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ซ  าซ้อน
กัน คือ กองทุนสนับสนุนวิชาการ และกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ซึ่งบางคณะมีทั ง 2 กองทุน  
ดังนั น ควรพิจารณาว่าควรจะยุบรวมเป็นกองทุนเดียวหรือไม่ รวมถึงการปรับลดกองทุนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ทั งนี  ส าหรับการปรับปรุงระเบียบกองทุนให้เป็นปัจจุบัน ควรจัดท า “ร่าง” ระเบียบกองทุนฉบับแก้ไข เพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยไปพร้อมกับการขอยกเลิกระเบียบกองทุนฯ เพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่างในการด าเนินงาน  

 

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั งที่ 19/2564   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 พิจารณาแล้วมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี  

1. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุน
พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2. มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) และกองคลัง ปรับปรุง
แก้ไขระเบียบกองทุน 3 ฉบับ ดังนี  

- กองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน  
- กองทุนสนับสนุนงานวิชาการ 
- กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

3.  มอบให้ทุกคณะ/ส านัก ตรวจสอบกองทุนที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

 



- ๑๓ - 

  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
1.  เห ็นชอบการมอบหมายผู ้ร ับผ ิดชอบ เ พื ่อด า เน ินการ ในส่วนที ่เ กี ่ย วข ้อ งตามที่

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ เสนอ 
2. ให้กองตรวจสอบภายในศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 2  (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี

และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ว่ามีแนวทางการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร และสามารถน ามา 
ปรับใช้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้หรือไม่  

 

 ๓) พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 1 ฉบับ 
 

       1. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
        จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จึงจัดท า “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เสนอคณะกรรมการอุทยาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในการประชุม ครั งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564                          
โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินพิจารณา 

 

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา                                         
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 

 

4.6 ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

  - ไม่มี – 
 

4.7 ด้านการประกันคุณภาพ 
 

 - ไม่มี – 
 

4.8 ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
 

๑) พิจารณา “ร่าง” Flowchart การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
 

ตามที่ ส านั กวิ จั ยและส่ ง เสริมวิ ชาการการ เกษตร ได้หารื อร่ วมกับ  รองอธิการบดี                                                   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) และผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่าย                                  
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้                         
ส านักวิจัยฯ จัดท า Flowchart การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เสนอคณะกรรมการ
วิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณา 

 

คณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2564 ได้มีมติเห็นชอบ “ร่าง” Flowchart การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และ                          
ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 



- ๑๔ - 

  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี  
1. ในส่วนของการเปิดบัญชีเพ่ือรองรับการด าเนินการโครงการต่าง ๆ นั น เมื่อสิ นสุดโครงการ

แล้ว เจ้าของโครงการต้องด าเนินการปิดบัญชีดังกล่าวด้วย 
2. เนื่องจากที่ผ่านมาส านักวิจัยฯ ไม่ทราบว่าแหล่งทุนโอนเงินงวดมายังมหาวิทยาลัย                                             

ในช่วงใด จึงส่งผลให้การด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดของบางโครงการเกิดความล่าช้า ดังนั น เมื่อนักวิจัยทราบว่า
แหล่งทุนโอนเงินงวดมายังมหาวิทยาลัยแล้ว ควรแจ้งส านักวิจัยฯ ทราบ เพื่อด าเนินการในขั นตอนต่อไป  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
1. เห็นชอบ “ร่าง” Flowchart การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

และให้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
2. ให้ส านักวิจัยฯ สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้แก่นักวิจัย เกี่ยวกับขั นตอนใน Flowchart 

รวมถึงน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

4.9 ด้านบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 
 

- ไม่มี - 
 

4.10 ด้านพัฒนานักศึกษา 
 

 - ไม่มี - 
 

4.11 ด้านพัฒนาบุคลากร 
 

- ไม่มี – 
 

4.12  ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 

5.1 การจัดสร้างห้องน้ าสาธารณะ ณ พื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ตามที่นายวรายุทธ อ่อนศรี และศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
การเกษตรไทย และพบว่าพื นที่ดังกล่าวยังขาดห้องสุขาชาย-หญิง ในการรองรับผู้มาใช้บริการในพื นที่ นั น  

 

ในการนี  นายวรายุทธ อ่อนศรี ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการจัดสร้างห้องน  า
สาธารณะ ณ พื นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย พร้อมทั งได้เสนอแบบแปลนห้องน  าสาธารณะมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ทั งนี  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี) พิจารณาแล้วเห็นชอบให้
ด าเนินการ ดังนี  

1. เห็นชอบให้ด าเนินการโดยใช้งบประมาณของศิษย์เก่าท่ีสนับสนุน 
2. มอบหมายให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ ดูแลการก่อสร้างและออกแบบ 
3. ให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท าหนังสือตอบการอนุเคราะห์ให้ศิษย์เก่าเพ่ือทราบต่อไป 
4. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 



- ๑๕ - 

  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
 

 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป   
 

ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั งที่  21/2564 วันพุธที่  24 
พฤศจิกายน  2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย    
 
เลิกประชุม 14.00 น.   
 
 
              ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ       พัชรี ค ารินทร์ 
     (นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ)             (นางพัชรี ค ารินทร์) 
         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       หัวหน้างานประชุม  
  ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้จดรายงานการประชุม        
   
 
                    ประนอม จันทรังษี            เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง 

           (นางประนอม จันทรังษี)         (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) 
                   ผู้อ านวยการกองกลาง       รองอธิการบดี                 

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        

 
 
 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.วีระพล ทองมา) 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

11 พฤศจิกายน 2564 

 


